



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี -เสนอข่าว สำนักพระราชวัง แจ้งว่า จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สำนักข่าวไทย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5 ช่อง 3 NBT ThaiPBS Nationtv	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รพ.ร.ร. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โรคลมชัก ปวดประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ระหว่าง นพ.สมศักดิ์ อรรคมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.เภสัชกรรม นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า อภ. ได้ปลูกและวิจัยสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น โดยเดือน ก.ค. นี้ จะผลิตได้ 2,500 ขวด โดยปีแรกได้ปลูกกัญชาที่ให้ผลผลิตปีละ 4 รอบ รอบละ 2,500 ขวด และขยายการปลูกระยะที่ 2 พื้นที่ 1 พันไร่ ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ 8 เท่า นอกจากนี้ ยังมีแผนรับซื้อกัญชาแห้งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐานตามที่อย. กำหนดซึ่งยังไม่รู้ปริมาณที่ชัดเจน ส่วนแนวคิดนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ เป็นมาตรการสุดท้ายกรณีจำเป็นต้องสกัดน้ำมันกัญชาที่มี CBD สูง ด้าน นพ.โสภณ ระบุว่า หาก อภ. และกรมการแพทย์ร่วมมือกันพัฒนาระบบการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จะเกิดประโยชน์กับประชาชน โดยเบื้องต้นต้องดูชนิดสารสกัดที่กรมการแพทย์ต้องการ และอภ.จะเป็นผู้ผลิตให้โดยเน้นความปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน มีคุณภาพและความคงที่ในแต่ละรอบที่มีการผลิต กรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าน้ำมันกัญชาอาจไม่เพียงพอ มีแนวคิดว่าจะมีความร่วมมือระหว่าง อภ. กรมการแพทย์ และม.แม่โจ้ ในการผลิตกัญชาให้ อภ. แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน
กรุงเทพธุรกิจ มติชน มติชนออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวว่า การนำสารสกัดกัญชามาใช้ ส่วนหนึ่งเพื่อผู้ป่วยและอีกส่วนเพื่อการวิจัย มีทั้งโรคลมชัก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง การวิจัยเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง รวมถึงโรคผิวหนังด้วย
กรุงเทพธุรกิจ Nationtv มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจมติชน เดลินิวส์ แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.วีรุฒ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ เตรียมนำสารสกัดน้ำมันกัญชาของ อภ.มาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เน้นโรคมะเร็งที่พบมากในไทย 5 อันดับ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ภายในเดือนส.ค.จะเริ่มทดลองในระดับเซลล์ หากมีการตอบสนองจะศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ 20 รายควบคู่กัน หากพบว่าได้ผลในมนุษย์จะขยายการวิจัยไปยังผู้ป่วยใน รพ.มะเร็ง และ รพ. อื่นๆ ต่อไป -เสนอข่าว นพ.เวสสาร เวสสโกวิท ที่ปรึกษา ผอ.ด้านวิชาการ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การใช้ในโรคผิวหนังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย เช่น สะเก็ดเงิน ปวดมาก 2.กลุ่มโรคที่พบน้อย อาทิ โรคทางกรรมพันธุ์ โรคเด็กผีเสื้อ โรคหงอนหงา โดยจะใช้เป็นลักษณะครีมทา -เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีระยะสุดท้ายใช้น้ำมันกัญชาแล้วอาการดีขึ้น ว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ติดเชื้อเอชไอวีมานานกว่า 10 ปี ได้รับยาต้านไวรัสอยู่ก่อนทำให้สุขภาพดีขึ้น โดยในช่วงเดือนมี.ค. ฝ่ายภรรยามีอาการทรุด แพทย์พบว่ามึนโรคแทรก จึงให้ยาต้านไวรัส ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีพยาบาลในพื้นที่ซึ่งไม่ได้สงสัย สธ. แนะนำให้หยุดยำน้ำมันกัญชา จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถช่วยตัวเอง ทำกิจวัตรประจำวันได้ ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า น้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดหรืออาการดีขึ้นได้ จึงไม่ให้ผู้ป่วยละทิ้งยาต้านไวรัสและวัณโรค และหากผู้ป่วยอาการดีขึ้นจะขอเจาะเลือดเพื่อพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าน้ำมันกัญชาสามารถรักษาได้ผลจริงหรือไม่ -เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความระบุว่า แพทย์บางรายจงใจปล่อยข่าวเป็นระยะ ว่าการใช้กัญชาเกินขนาดทำให้มีคนไข้ต้องไปห้องฉุกเฉิน และเชื่อมโยงว่ามีขบวนการขายชาติที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ป่วยได้ใช้ยากัญชา ขณะเดียวกันจึงจะยกเลิกบัตรและพันธุ์พืช

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>Line today</p> <p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กัญชา กัญชงและกระท่อม เพื่อให้ต่างชาติและนายทุนผูกขาด ทั้งที่ไทยมีพันธุ์กัญชาดีที่สุดในโลก และมีภูมิอากาศและดินที่เหมาะสมมากที่สุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว อ.เดชนำทีมเดินเพื่อผู้ป่วย : กัญชารักษาโรค ถึงวัดศรีมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท แล้ว วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังวัดโพธิ์ลังกา จ.สิงห์บุรี ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายสันตติ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อหารือแนวทางการขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ล่าสุด สภาเกษตรกรแห่งชาติ คัดเลือก จ.สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ ปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำร่องปลูกที่ลำปางเป็นจังหวัดแรก</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ขณะที่มีผู้ยื่นครอบครองกัญชาทางการแพทย์กับ อย. และ สสจ.กว่า 2 หมื่นคน แจงออนไลน์อีก 3 หมื่นคน รวมทั้งผู้ใช้ได้ดินอีก 8 แสน-2 ล้านคน แต่สูตรน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา ยังไม่ได้รับการรับรอง โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2 สูตร คือ น้ำมันสนั่นไตรภพ และยาทาริตส์ดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และเป็นผู้จัดทำเครื่องยากลาง 3 สูตร คือ ซอดอกกัญชากับพริกไทย 1:1 ใบกัญชากับพริกไทย 1:0.25 และก้านกัญชากับบอระเพ็ด 1:1 เพื่อกระจายให้แก่รพ. และให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ในการปรุงและจ่ายยาแก่ผู้ป่วย คาดว่าต้องใช้กัญชาประมาณ 11 ตันต่อปี ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ คาดว่าจะปลูกกัญชาส่งให้ได้ประมาณ 13 ตันต่อปี ซึ่งการกำหนดให้มีเครื่องยากลาง 3 สูตร เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา และป้องกันไม่ให้นำกัญชาไปใช้เป็นสารเสพติด ซึ่งหากต้องใช้เฉพาะดอกกัญชาตัวเมีย ต้องให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ อนุมัติ จึงมีคำถามว่าการควบคุมคุณภาพดังกล่าวเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงยาหรือไม่</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ แนวหน้า คมชัดลึก ผจก.รายวัน เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>คำรักษาพยาบาล รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางสาวสุดิมา บุญยประภัศร รพ.พณิชยศาสตร์ ไดลงนามประกาศคกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 พ.ค. 62 มีหลักการคือ 1.ราคาโปร่งใส-เป็นธรรม ให้รพ.เอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อ-ขายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบัญชี UCEP และในอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมรายการยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย กรมรพ.จะเปลี่ยนแปลงราคายา ต้องแจ้งกรมการค้าภายในก่อน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะแจ้ง 2.ผู้บริโภคต้องมีทางเลือก อาทิ ให้รพ.เอกชนแสดงคิวอาร์โค้ด ข้อมูล เปรียบเทียบราคายาที่กรมการค้าภายในจัดทำ ต้องประเมินค่ารักษาเบื้องต้น และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนจำหน่ายหรือให้บริการ ใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ระยะเวลาในการใช้ ส่วนใบแจ้งราคาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3.การรักษาที่สมเหตุสมผล ให้มีการแต่งตั้ง ออกก.ในส่วนกลางและส่วนจังหวัด เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็น หรือคิดค่ารักษาพยาบาลสูงเกินควร หากคิดราคาสูงเกินควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>จากนี้ กรมฯ จะร่วมกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีรายละเอียดค่าบริการ ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ของรพ.ทุกขนาด โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดโครงสร้างราคาฯ เริ่มจากยากรณีฉุกเฉิน 3,892 รายการ เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมฯ</p> <p>-นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า หลังจากนี้หากผู้ป่วยใช้บริการรพ.เอกชนแล้วมีปัญหาค่าบริการไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนกรมการค้าภายในให้เข้าไปตรวจสอบได้ ในส่วนของกรมฯ จะกำกับดูแลมาตรฐาน โดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานของรพ.เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งรวมถึงการแสดงราคาและอัตราค่าบริการด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ปกติผู้กำกับควบคุมรพ.เอกชนโดยตรงคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กรมการค้าภายในจึงควรหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนแล้วให้เป็นผู้ออกคำสั่งรพ.เอกชน เพื่อไม่ให้สับสน ส่วนการแจ้งปรับราคายา ก่อน 15 วัน จะทำให้บริษัทฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่จะขายยาให้รพ.ในราคาใหม่ไม่สามารถตกลงซื้อขายได้ทันที อาจทำให้รพ.เกิดปัญหาขาดยาในบางรายการและกระทบต่อผู้ป่วย
ทีวีช่อง 5	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งในวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญคือ Tobacco burns your lungs (บุหรี่เผาปอด) โดยขณะนี้ผู้สมัครเลิกบุหรี่ 2,950,472 คน มีผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป 116,405 คน</p>
สยามรัฐ แนวหน้า	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอบทความ 31พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก การเลิกบุหรี่ คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลดอันตรายและป้องกันสุขภาพได้ องค์กรอนามัยโลกได้แนะนำมาตรการ เช่น การให้ความรู้กับประชาชนและการรณรงค์ต่อต้านยาสูบ การห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ายาสูบ ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สนับสนุนเนื่องจากมีหลักฐานว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้และเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ แต่ในประเทศไทย การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการยอมรับ ทำให้ที่ผ่านมามีอัตราผู้สูบบุหรี่ของประเทศไทยไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และยังมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นคนในปีที่ผ่านมา จึงควรมีแนวทางใหม่ๆ สำหรับผู้สูบบุหรี่อีกกว่า 10 ล้านคนที่เลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ หรือคนที่ยังไม่พร้อมจะเลิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เชิญชวนชาวขอนแก่นร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. และหากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งระยะแรก จะมีโอกาสรักษาหายได้</p>
ทีวีช่อง NBT เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย	<p>เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ระวังพายุฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 2562 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในทุกภาคของประเทศ จึงขอให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเตรียมรับมือตามแผนที่วางไว้ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู ให้พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนประชาชนให้ระวังการเจ็บป่วยจาก 11 โรคติดต่อ ใน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยช่วงฤดูฝน คือ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส รวมถึงอุบัติเหตุจากฝนตก ถนนลื่น</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โรคปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง จึงให้ สสจ.เฝ้าระวังสถานการณ์โรคที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โดยข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 21 พ.ค. 2562 พบโรคปอดบวม 96,084 ราย เสียชีวิต 79 ราย กลุ่มที่พบบ่อยที่สุดคือ 65 ปีขึ้นไป</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคปอดบวมมักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยไข้หวัดประมาณ 3 วัน จะมีไข้สูง ไอ มีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย เด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจจะมีอาการไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่าง จึงควรให้ความสนใจมากกว่าปกติและรีบพาไปพบแพทย์</p>
มติชนสุดสัปดาห์ ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา สาระนำรู้	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ พบผู้ป่วย 159,845 ราย เสียชีวิต 11 ราย คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสเกิดโรครุนแรง เช่น หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี, ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ฯลฯ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี</p> <p>-เสนอข่าว สปสช. ร่วมกับ สธ. จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4,000,000 โดส พร้อมให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ที่รพ.ของรัฐ สถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 กรณีหญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งปี สอบถาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ เปิดช่องส่อง ไทย</p>	<p>ข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. 1330</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ 1.เน้นมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด 2.เน้นการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน 3.ให้ทุกโรงเรียนทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน 4.ให้ทุกโรงเรียนเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงทุกเช้า และ 5.หากพบนักเรียนขาดเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ในห้องเรียนเดียวกัน ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์อ้อต เทอร์โบ</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอว่า เข้าสู่ฤดูฝนให้ระวังการติดเชื้อในเด็กเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กเล็กอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ขอให้ครูและผู้ปกครองระมัดระวังโรคมือเท้าปากโดย 1.ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน 2.ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ 3.เด็กป่วยให้แจ้งผู้ปกครองรับกลับ และหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน 4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เป็นประจำทุกสัปดาห์ และทุกครั้งที่มีเด็กป่วย 5.หากพบเด็กป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที และ 6.จัดประชุมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน 1422</p>
<p>แนวหน้า สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5,TNN</p>	<p>ส่งเสริมการดื่มนม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิ.ย. ของทุกปี ขอเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดื่มนมของลูก โดยจัดเตรียมนมให้เด็กดื่มที่บ้าน เพิ่มจากนมโรงเรียนอีก 1 กลอง เพราะนมเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสูง โดยเฉพาะนมโคสด 100 เปอร์เซ็นต์ ช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความสูง การส่งเสริมให้เด็กดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว กินไข่วันละ 1 ฟอง ร่วมกับการกระโดดโลดเต้น 60 นาที และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชม. จะช่วยเพิ่มความสูงได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ ThaiPBS เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ workpoint เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ mcof.net</p>	<p>ตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม เขตจตุจักร</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง ความคืบหน้ากรณีมีผู้รับบริการสลับคาห้องผ่าตัดระหว่างศัลยกรรมเสริมความงาม ในคลินิกเสริมความงาม ย่านจตุจักร ว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่า คลินิกขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลถูกต้อง แต่กระทำผิดมาตรฐานเรื่องขาดการชำระค่าธรรมเนียมรายปี เปิดให้บริการเกินระยะเวลาที่ขออนุญาต และแพทย์ผู้ให้บริการมิได้ยื่นแบบแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (ส.พ.6) กับกรมฯ จึงขอให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการรพ./คลินิกทุกแห่ง กวดขันมาตรฐานสถานพยาบาลของตน โดยเฉพาะผู้ให้บริการ ต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา จึงมีสิทธิให้บริการทางการแพทย์หรือเสริมความงามได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch